

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: /STNMT-QLĐĐ

V/v có ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm dịch vụ đăng kiểm ô tô và sát hạch lái xe Đất Quảng 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 1262/SKHĐT-KTĐN ngày 03/7/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc có ý kiến thẩm định đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm dịch vụ đăng kiểm ô tô và sát hạch lái xe Đất Quảng 2; sau khi nghiên cứu hồ sơ gửi kèm theo, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Dự án Trung tâm dịch vụ đăng kiểm ô tô và sát hạch lái xe Đất Quảng 2 tại xã Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ do Liên doanh Công ty cổ phần dịch vụ cấp nước Sa Huỳnh và Công ty cổ phần đầu tư du lịch sinh thái Phú Yên làm chủ đầu tư được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 272a/QĐ-UBND ngày 17/4/2020; theo đó, tiến độ thực hiện dự án đến Quý III/2023: Triển khai vận hành dịch vụ đăng kiểm, sát hạch lái xe. Thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai, dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận về việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án tại Công văn số 4342/UBND-KTN ngày 30/8/2022 (thời hạn thực hiện là 36 tháng kể từ ngày ký văn bản chấp thuận theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính Phủ).

Hiện nay, dự án chưa được cấp có thẩm quyền cho thuê đất để thực hiện đầu tư nên việc nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, tổng mức đầu tư dự án để đảm bảo nguồn vốn và thời gian hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan để đầu tư hoàn thành dự án theo quy định của pháp luật đầu tư. Do đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét nội dung đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, tổng mức đầu tư dự án của nhà đầu tư để tham mưu UBND tỉnh quyết định theo đúng quy định của Luật Đầu tư.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu để tổng hợp tham mưu theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, PGD Sở TNMT;
- Lưu: VT, QLĐĐ(Cn-P).

Q. GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Trung

